



Đạo từ của đức Pháp chủ tại Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc Lần thứ VI - Nhiệm kỳ 2007-2012

ISSN: 2734-9195

12:35 13/08/2023

Tại Đại hội này, tôi thật xúc động được chư Tôn đức huynh đệ Giáo phẩm Hội đồng Chứng minh suy tôn lên ngôi vị Pháp chủ. Tôi nhận thấy đây là ngôi vị cao quý mà chư Tôn đức Giáo phẩm và Đại hội đã dành cho tôi, đồng thời cũng là trọng trách mà toàn thể Tăng, Ni, Phật tử cả nước đã giao phó.

ĐẠO TỪ CỦA HÒA THƯỢNG THÍCH PHỔ TUỆ - ĐỨC PHÁP CHỦ HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO TOÀN QUỐC LẦN THỨ VI

Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính thưa Chư tôn Giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Kính thưa Quý vị Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Kính thưa Quý vị Đại biểu khách quý đại diện các cơ quan chức năng của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thưa Đại hội.

Trước hết cho phép tôi được thay mặt Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam và nhân danh cá nhân, xin cầu nguyện thập phương Tam bảo gia hộ cho quốc gia mãi mãi bền vững, Đạo pháp được xương minh, chư Tăng, Ni, Phật tử được an lạc, nhân dân được hạnh phúc, thế giới được hòa bình.

Thưa Đại hội.

Đất nước ta sau hơn 20 năm đổi mới đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đem lại cho đất nước ta một sự thay đổi cơ bản và toàn diện, làm cho thế và lực, uy tín quốc tế được nâng lên.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam sau hơn 25 năm xây dựng và phát triển, những thành tựu đạt được trên các lĩnh vực hoạt động Phật sự đã thể hiện cho sự xương minh của Đạo pháp trong lòng dân tộc, được đồng bào, nhân dân cả nước và cộng đồng quốc tế đánh giá cao, góp phần vào những thành tựu chung

của đất nước.

Hòa chung bối cảnh đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn Quốc lần thứ VI, nhằm đánh giá công tác Phật sự đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm, để thực hiện Nghị quyết và Chương trình hoạt động Phật sự của Giáo hội trong nhiệm kỳ mới được tốt hơn. Thay mặt Hội đồng Chứng minh, tôi có lời tán thán công đức của Tăng, Ni, Phật tử và các cấp Giáo hội Phật giáo cả nước đã chung sức chung lòng chăm lo thành tựu Phật sự.

Thưa Đại hội.

Tại Đại hội này, tôi thật xúc động được chư Tôn đức huynh đệ Giáo phẩm Hội đồng Chứng minh suy tôn lên ngôi vị Pháp chủ. Tôi nhận thấy đây là ngôi vị cao quý mà chư Tôn đức Giáo phẩm và Đại hội đã dành cho tôi, đồng thời cũng là trọng trách mà toàn thể Tăng, Ni, Phật tử cả nước đã giao phó. Không biết nói gì hơn, việc Tăng sai tôi xin đảm nhận và được tỏ lòng tri ân công đức với chư Tôn Giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự cùng toàn thể Tăng, Ni, Phật tử. Để hoàn thành Phật sự trọng đại và ý nghĩa này, tôi rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của quý liệt vị và mong muốn dưới sự lãnh đạo của các cấp Giáo hội, Tăng, Ni, Phật tử cả nước luôn trưởng dưỡng đạo tâm, phát huy truyền thống hộ quốc an dân của Phật giáo Việt Nam, đồng thời thấm nhuần tư tưởng đoàn kết, hòa hợp như Đức Phật đã từng dạy trong kinh Đại Bát Niết Bàn: Tăng, Ni, Phật tử phải luôn luôn tụ họp trong niềm tình đoàn kết, giải tán trong niềm tình đoàn kết và làm Tăng sự trong niềm tình đoàn kết, như vậy Phật sự sẽ được cường thịnh và không bị suy giảm. Trước mắt, các cấp Giáo hội triển khai thật tốt các chương trình hoạt động Phật sự và Nghị quyết của Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VI đề ra trong suốt nhiệm kỳ, đồng thời tập trung cao độ trong việc phối kết hợp với các cơ quan Nhà nước để tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam vào tháng 5 năm 2008.

Nhân Đại hội này, thay mặt Tăng, Ni, Phật tử cả nước, tôi xin bày tỏ tri ân công đức đến các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, cùng toàn thể nhân dân ở trong nước và ở nước ngoài đã quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ Tăng, Ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Nam mô Hoan hỷ Tạng Bồ tát Ma ha tát tác đại chứng minh.

Trích theo tài liệu: **Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ Đại hội đến Đại hội (1981 - 2012)** - Nhà xuất bản Tôn giáo 2012. Người thực hiện: **Nguyễn Đại Đồng**